

Tờ thông tin này cung cấp thông tin cho những người được yêu cầu cung cấp một đệ trình cho Đơn vị Sàng lọc Làm việc với Trẻ em (WWC) về sự phù hợp của họ để thực hiện Kiểm tra WWC. Nội dung đệ trình có thể liên quan đến:

- sửa sai các thông tin về vấn đề của **Thông báo Phủ quyết (Negative Notice)** tự động
- đề xuất Thông báo Phủ quyết cấp cho bạn
- [đơn đăng ký hủy](#) Thông báo Phủ quyết của bạn.

Đệ trình là gì?

Đệ trình đề cập đến bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho Đơn vị sàng lọc WWC để xem xét trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về Kiểm tra WWC của bạn.

Tại sao tôi được yêu cầu gửi đệ trình?

Bạn đã được yêu cầu gửi đệ trình vì Đơn vị Sàng lọc WWC đã nhận được thông tin về bạn, điều này làm dấy lên lo ngại về việc khiến trẻ em có nguy cơ bị tổn hại không thể chấp nhận được. Những mối quan tâm này đã được nêu trong thư do Đơn vị sàng lọc WWC gửi cho bạn.

Gửi đệ trình cho bạn cơ hội để trả lời những mối quan tâm này bằng lời nói của riêng bạn và cung cấp cho Đơn vị sàng lọc WWC bất kỳ thông tin bổ sung nào mà bạn cảm thấy có liên quan. Bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp trong đệ trình của mình, trước ngày đến hạn, phải được Đơn vị sàng lọc WWC xem xét trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Ngay cả khi bạn đã được ban hành **Thông báo Phủ quyết Tạm thời (Interim Negative Notice)**, điều quan trọng là bạn phải cung cấp thông tin giải quyết các mối quan ngại đã được xác định để Đơn vị Sàng lọc WWC xem xét. Thông tin trong đệ trình có thể cung cấp cho Đơn vị sàng lọc WWC đủ bằng chứng để cho thấy rằng bạn không còn nguy cơ gây ra tổn hại không thể chấp nhận được cho trẻ em. Không phải tất cả mọi người được ban hành Thông báo Phủ quyết Tạm thời đều nhận được Thông báo Phủ quyết.

Tôi có phải gửi một đệ trình không?

Không, bạn không phải gửi đệ trình, nhưng chúng tôi đặc biệt khuyến khích bạn gửi. Nếu bạn không gửi đệ trình, quyết định cuối cùng sẽ dựa trên thông tin hiện có, điều này có thể dẫn đến việc bạn sẽ bị ban hành, hoặc tiếp tục với một Thông báo Phủ quyết.

Không gửi đệ trình cho Đơn vị sàng lọc WWC cũng sẽ khiến việc nộp đơn sau này lên Tòa án Hành chính Tiểu bang (SAT) trở nên khó khăn hơn để xem xét việc ban hành Thông báo Phủ quyết. Tham khảo [Factsheet NEG01: Thông báo Phủ quyết, xem xét và hủy bỏ các đơn đăng ký](#) để biết thêm thông tin.

Ai đó có thể giúp tôi gửi đệ trình không?

Có, bạn có thể nhờ ai đó giúp bạn gửi đệ trình. Đây có thể là người mà bạn tin tưởng, nhận hỗ trợ từ thông dịch viên hoặc tìm kiếm tư vấn pháp lý độc lập.

Đệ trình của tôi có phải bằng văn bản không?

Một trình bày bằng văn bản thích hợp hơn vì nó có thể giúp thông tin chính xác và ngăn ngừa việc giải thích sai. Thông tin có trong đệ trình là quan trọng, không phải là cách trình bày tốt như thế nào. Bạn sẽ không bị đánh giá dựa trên tiêu chuẩn của đệ trình bằng văn bản của mình.

Nếu việc gửi đệ trình bằng văn bản là khó khăn đối với bạn và bạn không có người hỗ trợ gửi đệ trình bằng văn bản, vui lòng liên hệ với Đơn vị sàng lọc WWC để tìm hiểu về các lựa chọn khác có sẵn.

Tôi có thể bao gồm những gì trong đệ trình của mình?

Bạn có thể cung cấp bất kỳ thông tin nào bạn nghĩ nên được xem xét; Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn phải giải quyết các mối quan ngại được xác định trong thư bạn nhận được. Điều này có thể bao gồm:

- cho dù thông tin được cung cấp không áp dụng cho bạn (tức là lịch sử hồ sơ tội phạm của bạn không chính xác)
- thông tin về hoàn cảnh cá nhân của bạn tại thời điểm thực hiện phạm tội hoặc có liên quan
- các bước bạn đã thực hiện để giải quyết hành vi trong quá khứ của mình bao gồm chi tiết và bằng chứng về bất kỳ chương trình, tư vấn hoặc điều trị nào bạn đã hoàn thành

- tài liệu tham khảo từ những người độc lập hoặc chuyên nghiệp, những người biết tiêu sử của bạn
- bất kỳ thông tin nào khác mà bạn cho là có liên quan.

Sau khi Đơn vị sàng lọc WWC đã nhận được đệ trình của bạn, bạn có thể được yêu cầu thêm tài liệu hoặc thông tin để làm rõ hoặc xác nhận những gì bạn đã nêu trong đệ trình của mình.

Ai có thể cung cấp tài liệu tham khảo cho tôi?

Bất cứ ai cũng có thể cung cấp tài liệu tham khảo cho bạn; Tuy nhiên, điều quan trọng là người đó biết về lịch sử phạm tội của bạn và các hành vi quan ngại khác. Tài liệu tham khảo từ một người độc lập nhận thức được hành vi phạm tội của bạn hoặc từ người đã tham gia với bạn trong một mối quan hệ chuyên nghiệp (ví dụ: cố vấn), sẽ có trọng lượng hơn từ bạn bè hoặc thành viên gia đình.

Chúng tôi yêu cầu các người giới thiệu cung cấp chi tiết liên lạc của họ để Đơn vị sàng lọc WWC có thể liên hệ, nếu cần.

Tôi vẫn có thể làm việc với trẻ em trong khi tôi đang chuẩn bị đệ trình của mình chứ?

Nếu đã được ban hành Thông báo Phủ quyết Tạm thời hoặc có Thông báo Phủ quyết hiện tại, thì bạn bị cấm thực hiện [công việc liên quan đến trẻ em](#) và tiếp cận [các trường hợp miễn trừ tình nguyện viên trẻ em](#) hoặc [miễn trừ tình nguyện viên phụ huynh](#). Bạn sẽ nhận được thư thông báo nếu bạn đã được ban hành một trong những thông báo này.

Nếu bạn chưa được ban hành Thông báo Phủ quyết Tạm thời hoặc không có Thông báo Phủ định hiện tại, thì bạn có thể tiếp tục làm việc với trẻ em trong khi chuẩn bị đệ trình và trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Đơn vị Sàng lọc WWC sẽ cần bao lâu để đưa ra quyết định cuối cùng?

Đơn vị sàng lọc của WWC phải dành thời gian cần thiết để thu thập và xem xét tất cả các thông tin liên quan, bao gồm bất kỳ đệ trình nào bạn gửi. Tùy thuộc vào độ phức tạp và lượng thông tin nhận được, một số quyết định sẽ mất nhiều thời gian hơn những quyết định khác.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không còn làm việc với trẻ em và muốn hủy Thẻ WWC của mình?

Bạn có thể hủy Thẻ WWC nếu bạn không còn làm việc với trẻ em bằng cách gửi email cho checkquery@communities.wa.gov.au. Nếu bạn hủy Thẻ WWC, bạn không thể thực hiện công việc liên quan đến trẻ em và sẽ cần phải nộp đơn đăng ký Kiểm tra WWC mới trước khi bắt đầu công việc liên quan đến trẻ em trong tương lai. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng bạn không thể hủy Thẻ WWC nếu bạn đã được phát hành một Thông báo Phủ quyết Tạm thời.

Định nghĩa của các thuật ngữ **in đậm** có thể xem trong bảng thuật ngữ Kiểm tra Làm việc với Trẻ em tại www.workingwithchildren.wa.gov.au